



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: อังคาร 8 สิงหาคม 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 26962

หน้า: 13(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 14.19 Ad Value: 25,542

PRValue (x3): 76,626

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

คลิป: สีสี่

เกษตรวันนี้..... ● การยางแห่งประเทศไทยประกาศขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน 20,000 ล้านบาท ถึง 30 กันยายน 2566 นี้ “ฉกรรจ์ ธรรมวิรัช” ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย บอกว่าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งจะส่งผลช่วยให้ชาวสวนยางสามารถขายไม้ยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้น..... ● ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว..... ● สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน 20,000 ล้านบาท ได้ที่ <http://api.raot.co.th/erw/index> ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 (ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กองโครงการพิเศษ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรการยางแห่งประเทศไทย โทร. 0-2433-2222 ต่อ 290)..... ●

**เกษตรวันนี้**

**นายกฯ หล้าปลี**



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# สยามรัฐ

Siam Rath  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อังคาร 8 สิงหาคม 2566

ปีที่: 74

ฉบับที่: 25130

หน้า: 3(ล่าง)

Col.Inch: 29.68 Ad Value: 25,228

PRValue (x3): 75,684

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'วันนอร์' หรือทวิภาคี 'ปธ.รัฐสภามาเลเซีย'

## 'วันนอร์' หรือทวิภาคี 'ปธ.รัฐสภามาเลเซีย'

อินโดฯ - เมื่อวันที่ 7 ส.ค.66 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ร่วมพบปะหารือทวิภาคี กับ ดันสรี ดาโต๊ะโจฮารี บินอับดุล ประธานสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภาแห่งมาเลเซีย ที่ห้องดีฟิอาร์ ชั้น 2 โรงแรมแฟร์มอนต์ กรุงเทพมหานคร ประเทศอินโดนีเซีย

นายวันมูหะมัดนอร์ ได้กล่าว ทักทาย เป็นภาษามลายู ว่าไทยและมาเลเซียเรามีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา มีพรมแดนติดต่อกันและประชาชนไปมาหาสู่กัน โดยนายวันมูหะมัดนอร์ ได้หารือเรื่องร้านค้าต้มยำไทย ที่มีอยู่จำนวนมากทั่วมาเลเซียและเช่นเดียวกันกับมาเลเซียที่มีอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลออกไปทั่วโลก ถือเป็นความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยวที่ทั้ง

สองประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของประเทศทั้งสอง อีกทั้งเรื่องยางพาราที่ผ่านมามีทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่ง อินโดนีเซียอันดับสอง และมาเลเซียอันดับสาม เราจะทำอย่างไรที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ราคาของยางพาราให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางทั้งสามประเทศนั้นมีรายได้มากขึ้น"

ดันสรี ดาโต๊ะโจฮารี บินอับดุล ได้กล่าวชื่นชมนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ว่า

เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญต่อทั้งสองประเทศ เป็นผู้ที่มีความสามารถ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาอย่างยาวนาน และกล่าวว่า "มาเลเซียให้ความสำคัญกับประมงและยางพารามาตลอด แต่ปัจจุบันพื้นที่การประมงและยางพาราของบรรดาเขียนลดลง เนื่องจากมีปลาล์มน้ำมันเข้ามาแทนที่ เพราะให้รายได้ที่ดีกว่าชาวสวนยางพารา ชาวสวนยางพาราได้ตัดต้นยางพาราและปลูกปลาล์มน้ำมันแทน ขณะนี้มาเลเซียเองก็นำเข้าน้ำยางสดจากประเทศไทย"

ขณะที่ประธานรัฐสภามาเลเซีย ได้หารือประเด็นปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจำนวนมหาศาล โดยจะใช้มาเลเซียเป็นทางผ่านส่งออกไปยุโรป ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และ

อันตรายอย่างยิ่ง จึงได้หารือว่าเราควรเพิ่มมาตรการต่างๆ เพื่อหยุดยั้งวงจรการผ่านแดนระหว่างสองประเทศให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า ปัญหา ยาเสพติดที่เป็นตรายต่อมนุษยชาติทั่วโลก สมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปราบปรามอย่างหนัก ยึดทรัพย์และจับกุมผู้ค้ายาเสพติดและล้อมตะเข็บชายแดนไม่ให้เข้า และสกัดไม่ให้ออกประเทศซึ่งทำในผลระดับหนึ่งและคิดว่ารัฐบาลใหม่ของไทยจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระดับภูมิภาคด้วย เชื่อว่าจะช่วยได้มากเช่นเดียวกับเรื่องการ ค้ำมนุษย์ที่เราจะต้องร่วมมือกันในทุกระดับ ทั้งในรัฐบาล รัฐสภา และภาคประชาชน





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ข่าวสด**  
กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: อังคาร 8 สิงหาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11941

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 58.69 Ad Value: 64,559

PRValue (x3): 193,677

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ถ่านคาร์บอนซีลีโอไม้อย่าง'วิศวะมวล.' คว่า2แชมป์'สตาร์ทอัป-มหา'ลัยเยี่ยม'

## ถ่านคาร์บอนซีลีโอไม้อย่าง'วิศวะมวล.' คว่า2แชมป์'สตาร์ทอัป-มหา'ลัยเยี่ยม'



โชว์ผลงานกระหึ่ม ฝ่าด่านตัวแทน 14 ทีมสุดท้ายจาก 49 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ นักศึกษาทีม Spark Energy เด็กลีโหว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) คว่ารางวัลชนะเลิศเวที "The Championship of Startup Thailand League 2023" สำเร็จเป็นครั้งแรก รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมโลรางวัล

ทีม Spark Energy ประกอบด้วย น.ส.พิชญภา บุญสุวนายนิริศ ชำรงค์เทพพิทักษ์ น.ส.ศิริขวัญ คำคุ้ม สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ น.ส.ณนงนัท ดาวสุวรรณ และ นายนราธิป ไชยรัตน์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เจ้าของนวัตกรรม GreenSupercap : ถ่านคาร์บอนจากเศษเหลือซีลีโอไม้อย่างพารา ผ่านกระบวนการปรับปรุงพื้นผิวที่คิดค้นขึ้นใหม่พื้นที่ผิวและความเป็นรูพรุนในการกักเก็บประจุไฟฟ้าที่สูงสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน โดยมี ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง และ ผศ.ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและรางวัลดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัล University of the year รางวัลมหาวิทยาลัยที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการสร้างและส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมด้วย

น.ส.พิชญภา ตัวแทนทีม Spark Energy กล่าวว่า นวัตกรรมถ่านคาร์บอนจากซีลีโอไม้อย่างพารา เป็นการนำซีลีโอไม้อย่างพารา มาเข้ากระบวนการกระตุ้นด้วยกรดและเบสแบบสองขั้นตอนต่อเนื่องเพื่อสร้างรูพรุนในเนื้อไม้และเมื่อนำไปเผาจะให้เป็นถ่านคาร์บอนที่มีความเป็นรูพรุนและพื้นที่ผิวในการกักเก็บประจุไฟฟ้าที่สูง ซึ่ง

เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมไม้แปรรูปในประเทศ และถ่านคาร์บอนที่ได้นำไปทำเป็นอิเล็กโทรดของ Supercapacitor ซึ่งเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน

"การเข้าร่วมประกวดทำให้ทีมของเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ความรู้ในการทำตลาด การต่อยอดธุรกิจ การมีพาร์ทเนอร์ในสายงาน นำทักษะความรู้จากการเรียนที่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ทำให้ผลงานชิ้นนี้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดซึ่งทุกคนในทีมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถือเป็นรางวัลใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันของเราเป็นผลมาจากความพยายาม มุ่งมั่นทุ่มเทตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา และอยากให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคน ในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นกัน ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน ขอขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ ทีม Mentor และขอขอบคุณเวที Startup Thailand League 2023 ด้วย" น.ส.พิชญภา กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ

ด้าน ผศ.ดร.อนุรักษ์ อุทอง รักษาการแทน ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. กล่าวแสดงความยินดีกับผลงานของทีม Spark Energy และว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวสด

กรอบบ่าย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: อังคาร 8 สิงหาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11941

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 58.69 Ad Value: 64,559

PRValue (x3): 193,677

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ถ่านคาร์บอนซีลี้อยู่ไม่ยั้ง'วิศวะมวล.' คว่า2แชมป์'สตาร์ทอัพ-มหา'ลัยเชียงใหม่'



ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (Walailak Entrepreneurship Development Academy หรือWEDA) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาที่มีความฝันอยากเป็นผู้ประกอบการ มีการจัดค่าย บูธแคมป์ เพื่อฝึกทักษะแนวคิดทั้ง Tool Set และ Mind Set ให้นักศึกษา และคัดเลือกไอเดียดีๆ ส่งเข้าประกวดเวที Startup Thailand และเวทีอื่นๆ

ปัจจุบันมีอาจารย์และนักศึกษาสอนใจเข้าร่วมกับทาง WEDA CLUB เฉลี่ยปีละกว่า 1,000 คน มีไอเดียธุรกิจใหม่ๆ ที่เข้าเสนองานจำนวนมาก

นอกจากนักศึกษาก็ได้แนวคิดในการทำธุรกิจแล้ว ยังได้ประสบการณ์จากเวทีประกวด ได้พันธมิตรในการทำธุรกิจและคำแนะนำจากคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในอนาคต ยังได้มุมมองในการประกอบอาชีพที่ไม่จำกัดเพียงแค่รับราชการหรือสายอาชีพที่เรียนจบไปเท่านั้น

สิ่งที่เราคาดหวังมากกว่ารางวัลคือ อยากเห็นนักศึกษาสามารถนำพาไอเดียธุรกิจจากงานวิจัยไปสู่การทำธุรกิจ และแนวคิดเหล่านี้จะถูกพัฒนาจนสามารถใช้ได้จริงต่อไป” ผศ.ดร.อนุรักษ์กล่าว



# เปิดโรดแมป โปรเจกต์แสนล้าน โรงงานล้อยาง 4 ภาค



ฐานเศรษฐกิจ

อัปเดต 1 วันที่แล้ว • เผยแพร่ 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



จากที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต "ยางพารา" เป็นอันดับหนึ่งของโลก มีความได้เปรียบด้านวัตถุดิบที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในต้นทุนที่ต่ำ แต่ที่ผ่านมาราคายางในประเทศไทยยังคงผันผวน เกษตรกรยังต้องเผชิญกับราคายางที่ขึ้น ๆ ลง ๆ จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ช่วยเพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศยังมีน้อย เป็นที่มาของการจัดประกายการตั้งโรงงานผลิตล้อยางแห่งชาติ ทั้งนี้มีที่มาที่ไป และเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ฟังแนวคิดจาก "ศิริพันธ์ ตรีไตรรัตนกุล" กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) ที่ให้สัมภาษณ์กับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงโรดแมปดังกล่าว







ทางใต้



โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



“ยกตัวอย่าง หากไปซื้อยางรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิตรายอื่น ๆ ขอบ 20 นิ้ว ราคาต่อล้อโดยเฉลี่ย 8,000 -10,000 บาท แต่หากซื้อที่โรงงานยางล้อแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่ในเขตแปรรูป จะขายเส้นละ 4,000 บาท โดยมีต้นทุนล้อยางอยู่ที่ 3,000 บาท จะบวกมาร์จิ้นให้กับผู้ขายล้อยางเส้นละ 700 บาท ส่วนต่าง 300 บาท จะหักค่าเก็บ “เงินสงเคราะห์” หรือเงินเซสส์ (CESS/ค่าธรรมเนียมส่งออก ยางพารา) ล้อละ 100 บาท โดยรถยนต์ 1 คัน จะต้องใช้ยาง 4 เส้น จะได้เงินเซสส์ 400 บาทต่อ 1 คัน เมื่อคำนวณค่าเงินเซสส์เส้นละ 100 บาท จะได้เงินกลับคืนมากกว่าที่ได้จากเงินเซสส์ที่ ปัจจุบันเก็บที่ กก. 2 บาท”

ขณะเดียวกันเกษตรกรทั้งประเทศจะขายยางพาราได้ กก.ละ 70 บาทขึ้นไป สร้างผลประโยชน์ สองต่อ เพราะนอกจากเกษตรกรได้กำไรแล้ว กยท.จะได้เงินเซสส์กลับมาไม่ใช่ว่าแค่ปีละ 8,000 ล้านบาท แต่คาดจะได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปี ได้เงินเข้าหลวงเพิ่ม ส่วนอีก 200 บาทใช้ ส่งเสริมการขายผ่านออนไลน์ หนังสือพิมพ์ หรือผ่านช่องทางสื่อเกษตรทั่วประเทศ พ่วงทำประกันติด ล้อ เรียกว่าใครมาใส่ล้อแถมประกันชีวิตให้ด้วย ซึ่งตนกำลังจะเชิญบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่มา พุดคุยกันในเร็ว ๆ นี้ เพื่อดูเบี้ยประกันที่จะใช้จ่ายในโครงการนี้

โฆษณา - อ่านบทความต่อด้านล่าง



นายศิริพันธุ์ กล่าวว่า ในบอร์ดเองมีการถกเถียงประเด็นความเป็นไปได้ของโรงงานล้อยางแห่ง  
ชาติ ตนมองว่าเงินลงทุนแสนล้านบาท (ตั้งโรงงาน 4 ภาค ลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อแห่ง)  
ทำกำไรเวลาลงทุนไปได้ เพราะรัฐบาลก็เก็บ เพียงแค่ คอยดูแล ตั้งตั้งงบเหมาหิ้ววิทยาลัยศึกษาดังกล่าว ทั้ง





เข้าใจ และมีคำถามว่าจะทำได้หรือ ตอนได้ตอบไปว่า โครงการฯไม่ได้ใช้เงิน กยท. แต่จะใช้บ  
กยท.ในการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ส่วนเงินลงทุนทั้งหมดต้องขอรัฐบาล มีเป้าหมาย "ไทย  
ผลิต ไทยแปรรูป ไทยบริโภค และไทยเป็นผู้กำหนดราคา"

ดันไทยเสียอย่างตัวที่ 1

ทั้งนี้สิ่งที่ตามมาคือ 1.เมื่อตั้งโรงงานที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อแห่ง จะช่วย  
สร้างงานอย่างน้อย 1 หมื่นอัตรา ต่อ 1 ภูมิภาค โดยจะตั้งโรงงาน ใน 4 ภาคของประเทศ 2.ปิดฝุ่น  
สหกรณ์ให้รวบรวมยางจากเกษตรกรในราคา กก.ละ 70-80 บาท ซึ่งการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
สร้างโอกาส จะทำให้เม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในประเทศโดยอัตโนมัติ

โดย กยท.จะทำเป็นโรงงานขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชีย ตั้งเป้าเป็นคลังยางของโลก เรียกว่า  
ใครอยากได้ล้อยางราคาต่ำต้องมาที่ประเทศไทย สุดท้ายหากวัตถุดิบยางไม่เพียงพอผลิต ก็อาจ  
จะแก้ไข พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม หากใครนำยางเข้ามาจากเพื่อนบ้านต้องเก็บเงิน  
เซสส์ เพื่อนำยางราคาถูกเข้ามาผลิตส่งออก ซึ่งจะเป็นรายได้อีกตั้งหนึ่ง ซึ่งในเอเชียไทยต้อง  
เป็นเสียตัวที่ 1 ในอุตสาหกรรมยางพารา



“ผมจะพยายามทำให้ได้โดยใน 8-12 เดือน เรื่องผลการศึกษาต้องเสร็จ แล้วนำเสนอผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจากที่มีเวลาเป็นบอร์ดแค่ 3 ปี ผมไม่รู้จะทำได้เท่าไหน แต่จะทำให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเจอด้านไหนแค่ไหนก็จะสู้ ถ้าเป็นผลสำเร็จก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้ประเทศไทยมีรายได้ที่มั่นคง และยืนยาว ซึ่งจะดีกว่าโครงการแทรกแซงจากรัฐบาลในอดีต โดยขายยางล้อยให้คนทั้งโลกต่ำที่สุด แต่ต้องไม่ขาดทุน สร้างเงินสะพัดทางเศรษฐกิจ แก่จังหวัด ชุมชน ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นถึง 8 หมื่นล้านบาทต่อปี และสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ชาวสวนยางทั้งประเทศ ซึ่งการลงทุนแสนล้านคุ้มถือว่าคุ้มมากในระยะยาว” นายศิริพันธุ์ กล่าว



**เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน**

17 ชม. · 🌐



- ▶▶ ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566
- ✅ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
  - ◆ โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ราคา 15,500 บาท/ตัน
- ✅ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี ความชื้น 15%
  - ◆ โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 10,750 บาท/ตัน
- ✅ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%
  - ◆ หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กั้ววาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 10.50 บาท/กก.
- ✅ หัวมันสำปะหลังสด (แบ่ง 25%)
  - ◆ บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3.20 บาท/กก
- ✅ ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
  - ◆ บริษัทแสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 5.60 บาท/กก.
  - ◆ ชุมชุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 5.40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ราคา 5.30 บาท/กก.
- ✅ ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3
  - ◆ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 43.55 บาท/กก. ราคาตกลงจากวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ราคา 44.05 บาท/กก.
- ✅ น้ายางพาราสด
  - ◆ บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด จ.นครศรีธรรมราช 36.00 บาท/กก.
- ✅ ทุเรียนหมอนทองขนาดกลาง
  - ◆ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 140.00 บาท/กก.
- ✅ มังคุดคละ
  - ◆ จุดรับซื้อ ต.เพิ่มพูลทรัพย์ (คุณวารินทร์) อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 20.00 บาท/กก. ราคาตกลงจากวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ราคา 30.00 บาท/กก.
- ✅ เงาะโรงเรียน
  - ◆ สหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 36.00 บาท/กก. ราคาตกลงจากวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ราคา 37.00 บาท/กก.
- ✅ มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
  - ◆ แหล่งรับซื้อ คุณธิดา/คุณจี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล
  - ◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล
  - ◆ จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเด็กเฮียง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล
  - ◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 700.00 บาท/ร้อยผล
  - ◆ จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 700.00 บาท/ร้อยผล
- ✅ มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง



- ◆ จดรับซื้อมะพร้าว ตังเต็กเส็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล
- ✔️ มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
- ◆ แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 350.00 บาท/ร้อยผล
- ✔️ มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
- ◆ จดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 500.00 บาท/ร้อยผล
- ✔️ สุกกร
- ◆ ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 59.00 บาท/กก.
- ✔️ ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
- ◆ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 46.00 บาท/กก.
- ✔️ ไช้ไก่สด
- ◆ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 380.00 บาท/ร้อยฟอง
- ✔️ กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
- ◆ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 110.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ที่ราคา 115.00 บาท/กก.

#Oae\_Navigator #สด



OAE.GO.TH

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566

👍 1

👍 ใจ

👁️ แสดงความคิดเห็น

📄 แชร์



เขียนความคิดเห็น...



# "ปธ.รัฐสภา" เตรียมใช้เวที AIPA ผลักดันปัญหาประมง-ราคายางพารา

๗ สิงหาคม 2566 08:33 น. [👤 สยามรัฐออนไลน์](#) [📍 การเมือง](#)



ADVERTISEMENT

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน ศึกษาเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

ยินยอม

วันที่ 7 ส.ค.2566 ที่ประเทศอินโดนีเซีย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางกาญจนารัตน์ ลีวีโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา และ นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในโอกาสการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 44



โดยที่ประชุมได้พิจารณารับรองกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 44 หัวข้อการหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ หัวข้อการหารือระหว่าง AIPA และอาเซียน องค์ประกอบคณะกรรมการและการประชุมต่าง ๆ ตลอดจนเห็นชอบให้ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 15 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 7





นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้ยกระดับการประชุมยุทธศาสตร์รัฐสภาอาเซียนเป็นการประชุมในระดับคณะกรรมการ และได้พิจารณาข้อเสนอของสำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่เสนอตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลด้านกฎหมายของสมัชชารัฐสภาอาเซียน แนวทางการผูกสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และการจัดตั้งรัฐสภาอาเซียน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ ในการจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลและแนวทางการผูกสัมพันธ์ดังกล่าว แต่มีความเห็นตรงกันว่าควรเลื่อนการพิจารณาการจัดตั้งรัฐสภาอาเซียนออกไปก่อนจนกว่ารัฐสภาเมียนมาและรัฐสภาติมอร์จะเข้าร่วมการประชุมได้

ADVERTISEMENT



อย่างไรก็ตามในตอนท้าย ที่ประชุมฯ ได้พิจารณากำหนดวันและสถานที่จัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 โดยเห็นชอบให้จัดประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 18-24 ต.ค.2567 ณ กรุง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยนายวันมูหะมัดนอร์ ประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังการประชุมว่า สำคัญที่สุดของการประชุมครั้งนี้ คือ การรับรองระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในครั้งนี ซึ่งได้มีการตกลงในเรื่องต่าง ๆ สำคัญหลายเรื่อง โดยคณะที่มาประชุมในครั้งนี้ มีโอกาสได้พบปะสนทนากับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตามกำหนดการน่าจะเป็นวันที่ 8 ส.ค. หรืออาจจะเป็นในวันนี้ นอกจากนี้ยังมีโอกาส จะได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมมือว่าจะทำอย่างไร ให้อย่างพารามีราคาที่สูงขึ้น เพราะยางพาราถือเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจะร่วมมือกันเพื่อทำให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถมีชีวิตที่ดีอยู่ขึ้นอย่างเช่นในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา



สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน ศึกษาเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

ยินยอม

ประธานรัฐสภา กล่าวอีกว่า หากตนมีเวลาพอตนจะนัดพบปะกับรัฐมนตรีประมงอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกด้วย

ด้าน นางกาญจนารัตน์ ลีวีโรจน์ สมาชิกรัฐสภา กล่าวว่า การร่วมประชุม AIPA ครั้งที่ 44 จะประชุมด้วยกัน 5 วัน นอกจากจะมีประชุมคณะกรรมการบริหารการและประชุมใหญ่แล้ว ยังมีการประชุมคณะกรรมการอธิการย่อยอีกหลายคณะ อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น แต่ที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีประเด็นที่สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ แสดงถึงความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อที่จะทำให้รัฐสภาของอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้ โดยมีมติที่สำคัญ คือ ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งคณะ เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ คือ เรื่องการตั้งห้องสมุดดิจิทัล เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และเรื่องที่ 2 คือแนวทางที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์ โดยสมาชิกที่ประสงค์จะร่วมกับอาเซียน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้คณะทำงานของ AIPA จะไปพิจารณาในรายละเอียดและจะนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในโอกาสต่อไป



### เทรดทองCFDs กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ | เรียนรู้เพิ่มเติม

โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลในการใช้แพลตฟอร์ม MT4/MT5

IC Markets | Sponsored

สมัคร

### แผงโซลาร์เซลล์ใน Thailand: คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในการติดตั้ง (คลิกดูราคา)

แผงโซลาร์เซลล์ | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

### เตรียมพร้อมสู่วัยเข้าเรียนด้วยเอนฟาโกรเอพัสที่มีMFGM

นมเลือกเอนฟาโกรเอพัสที่มี MFGM เสริมให้ลูกตั้งแต่เด็กMFGM เป็นสารอาหารในนมแม่ที่มีงานวิจัยรองรับ ว่าช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง IQ/EQ ที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 5 ขวบปีแรก

Enfa | Sponsored

ซื้อเลย

### การเดินเริ่มกลายเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหม? ลิฟต์บันไดอาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา

ลิฟต์บันได | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

### นี่คือความหมายที่แท้จริง หากแมวของคุณกัดคุณ

Handy Tricks | Sponsored

### MFGM เพื่อ 5 ปีที่เหนือกว่า

นมเสริมโภชนาการที่มีMFGMให้ลูกตั้งแต่เด็ก เพราะ MFGM เป็นสารอาหารในนมแม่ที่มีงานวิจัยรองรับ ว่าช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง IQ/EQ ที่เหนือกว่าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 5 ขวบปีแรก

Enfa | Sponsored

อ่านเพิ่มเติม

### คุณรู้จักว่าช่างไฟฟ้าในแคนาดาได้รับเงินเท่าไร? ดูเงินเดือนได้ที่นี้

งานช่างไฟฟ้าแคนาดา | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

### ศิริราช: เต็มอั่งล้วยราคาเท่าไร? ลองคลิก

เต็มอั่งล้วย | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

ยินยอม



เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่านเพิ่มเติมคลิก \(Privacy Policy\)](#) และ [\(Cookies Policy\)](#)

ยอมรับ



## เด่นวันนี้

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนเกษตรกรเข้ารับความรู้ ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ จังหวัดระยอง พร้อมบริการพันธุ์ยางพาราชั้นดี ราคาดี ราคามิตรภาพ ช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกร



เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการผลิตพืชพันธุ์นาชนิดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างครอบคลุมทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง การจัดการพื้นที่เกษตร จัดทำบัญชีครัวเรือน และสหกรณ์การเกษตร ภายใต้ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนักวิชาการส่ง

เสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชสวน จัดตั้งฐานเรียนรู้ด้านพืชสวนภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสวนหลากหลายชนิด โดยเฉพาะยางพารา ที่เป็นพืชอุตสาหกรรมสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เนื่องจากยางพาราเป็นพืชอายุยืนกว่า 20 ปี สามารถปลูกพืชชนิดอื่นแซมสวนได้ ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และไทยยังเป็นผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วย



ad

สำหรับจังหวัดระยองถือเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของภาคตะวันออก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการศึกษาสายพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที่และให้ผลผลิตคุ้มค่าจากพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นยางชั้น 1 อาทิ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM 600) และนำมาขยายผลจัดตั้ง



เป็น “จุดเรียนรู้ยางพารา” เพื่อเป็นแปลงสาธิตและฝึกทักษะแก่เกษตรกรที่สนใจ โดยจัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย การกรีดยางพารา การผลิตยางพาราชำถุงแบบเพาะเมล็ดและติดตาในถุง การสร้างแปลงแม่พันธุ์กิ่งตายางพันธุ์ดี และการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ตลอดจนมีการผลิตกิ่งพันธุ์ยางพาราคุณภาพให้บริการแก่เกษตรกรผู้สนใจในราคามาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด เพื่อช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรในการนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตร และสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบฟรี สำหรับนำไปต่อยอดการพัฒนาอาชีพอีกด้วย





อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรเกือบพันครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย ได้แก่ อำเภอปลวกแดง บ้านค่าย นิคมพัฒนา และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดระยอง เดินทางไปเข้าเยี่ยมชม และรับความรู้จากศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ รวมทั้งนำพันธุ์ยางพาราคุณภาพจากศูนย์ไปเพาะขยายสร้างเป็นแปลงแม่พันธุ์กิ่งยางพารา และจำหน่ายกิ่งพันธุ์ยางพาราคุณภาพให้แก่เกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรที่สนใจนำกิ่งพันธุ์ยางพาราชั้นดีไปเพาะปลูกด้วย ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถสร้างรายได้หลังหักต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีละ 150,000 บาทต่อปีต่อราย เกษตรกรรายใหญ่เฉลี่ยปีละ 1,400,000 บาทต่อปีต่อราย สร้างความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน ลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นฐาน จนเกิดการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงขึ้น เช่น กลุ่มผู้ผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงดอกกราย จำนวนสมาชิก 80 ราย สามารถผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงได้ เฉลี่ย 5,000,000 ต้นต่อปี เกิดเงินหมุนเวียนกว่า 20-30 ล้านบาทต่อปี ทำให้ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงที่สำคัญของภาคตะวันออก









กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้ยางพารา หรือติดต่อซื้อพันธุ์ยางพาราคุณภาพในราคาย่อมเยาได้ที่ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 038-027-915 ในวันและเวลาราชการ

<a href="#">ข่าว</a>	<a href="#">บันเทิง</a>	<a href="#">ไลฟ์สไตล์</a>	<a href="#">การเงิน</a>	<a href="#">ดวง</a>	<a href="#">ลอตเตอรี่</a>	<a href="#">E-Sport</a>	<a href="#">Podcast</a>	<a href="#">Video</a>	<a href="#">ร่วมด้วยช่วยกัน</a>
----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------

ข่าว

# ปร.รัฐสภาไทย ใช้เวทีAIPAผลักดัน แก้ปัญหาราคายาง-ประมง

07 สิงหาคม 2023 - 10:11



## ปร.รัฐสภาไทย ใช้เวทีAIPA ผลักดันแก้ปัญหาราคายาง-ประมง

www.innnews.co.th | [Facebook](#) | [Twitter](#) | [LINE](#) | [YouTube](#)

Listen to this article



0:00 / 0:04 1X

### ประธานรัฐสภาไทย ใช้เวที AIPA ผลักดันการแก้ไขปัญหาราคายาง และการทำ อาชีพประมงของภูมิภาคอาเซียน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนาภรณ์ สิวโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา และนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในโอกาสการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 44

ที่ประชุมได้พิจารณารับรองกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 44 หัวข้อการหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ หัวข้อการหารือระหว่าง AIPA และอาเซียน องค์กรประกอบคณะกรรมการและการประชุมต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา

## CATEGORIES

<a href="#">ข่าว</a>	101683
<a href="#">บันเทิง</a>	14280
<a href="#">ไลฟ์สไตล์</a>	1582
<a href="#">การเงิน</a>	214
<a href="#">ดวง</a>	291
<a href="#">E-Sport</a>	102
<a href="#">Podcast</a>	164
<a href="#">Video</a>	13210
<a href="#">ลอตเตอรี่</a>	468
<a href="#">ร่วมด้วยช่วยกัน</a>	1276

## SPOTLIGHT

Local Vlog

ตำนานลำแม่มด ความเชื่อผิด ๆ ที่นำไปสู่  
โศกนาฏกรรมอันโหด...

ท่องเที่ยว

รวม 9 สถานที่ท่องเที่ยว  
หน้าฝนที่ไม่ควรพลาด!

Local Vlog

เส้นทาง "บาร์บี้" จาก  
ของเล่นที่ครองใจคนทุก  
รุ่นกว่า 64 ปี สู่ Live...

ข่าว

9 วิธีเอาตัวรอด เมื่อเกิด  
ไฟไหม้

Local Vlog

6 วิธีแก้ปัญหาผ้าเหม็น  
อับในหน้าฝน



เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต





อาเซียน ครั้งที่ 44 ตลอดจนเห็นชอบให้ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 15 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 7

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบให้การยกระดับการประชุมยุทธศาสตร์รัฐสภาอาเซียนเป็นการประชุมในระดับคณะกรรมการ และได้พิจารณาข้อเสนอของสำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่เสนอตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลด้านกฎหมายของสมัชชารัฐสภาอาเซียน แนวทางการผูกสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และการจัดตั้งรัฐสภาอาเซียน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งห้องสมุดดิจิทัลและแนวทางการผูกสัมพันธ์ดังกล่าว แต่มีความเห็นตรงกันว่าควรเลื่อนการพิจารณาการจัดตั้งรัฐสภาอาเซียนออกไปก่อนจนกว่ารัฐสภาเมียนมาและรัฐสภาติมอร์จะเข้าร่วมการประชุมได้

อย่างไรก็ตามในตอนท้าย ที่ประชุมฯ ได้พิจารณากำหนดวันและสถานที่จัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 โดยเห็นชอบให้จัดประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2567 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประธานรัฐสภาไทย กล่าวภายหลังการประชุมว่า สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การรับรองระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในครั้งนี ซึ่งได้มีการตกลงในเรื่องต่าง ๆ สำคัญหลายเรื่อง โดยคณะที่มาประชุมในครั้งนี มีโอกาสได้พบปะสนทนากับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตามกำหนดการน่าจะเป็นวันที่ 8 สิงหาคม หรืออาจจะเป็นในวันนี้



**ยิ่งใช้ ยิ่งไวท์**  
ขาวเลย ไม่ต้องรอ!

ยับยั้งกระ-ฝ้า อ้พหน้าไบรท์ ใครงๆ ก็ใช้เซรั่มเปิดไฟให้ผิว NAMI

Namiwink



งานแสดงโลจิสติกส์อัจฉริยะ: เพื่ออนาคต **สีเขียว**

**TILOG Logistix 2023**

SMART AND GREEN LOGISTICS FOR SUSTAINABLE TOMORROW

17-19 AUG 2023 HALL 9B BITEC Bangkok

งานแสดงสินค้า-บริการโลจิสติกส์ที่ครบครันแห่งปี 2023 เข้าชมฟรี

RX Tradex



นอกจากนี้ตนมีโอกาสน จะได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมมือว่าจะทำอย่างไร ให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น เพราะยางพาราถือเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจะร่วมมือกันเพื่อทำให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถมีชีวิตที่ดีอยู่ขึ้นอย่างเช่นในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามประธานรัฐสภาของไทยกล่าวอีกว่า หากตนมีเวลาพอตนจะนัดพบปะกับรัฐมนตรีประมงอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกด้วย







ด้าน ศ.พิเศษกาญจนารัตน์ สิวโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การร่วมประชุม AIPA ครั้งที่ 44 จะประชุมด้วยกัน 5 วัน นอกจากจะมีประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่แล้ว ยังมีการประชุมคณะกรรมการย่อยอีกหลายคณะ อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น แต่ที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหารจะมีประเด็นที่สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ แสดงถึงความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อที่จะทำให้รัฐสภาของอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้



โดยมติที่สำคัญ คือ ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งคณะ เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ คือ เรื่องการตั้งห้องสมุดดิจิทัล เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และเรื่องที่ 2 คือ แนวทางที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์ โดยสมาชิกที่ประสงค์จะร่วมกับอาเซียน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ คณะทำงานของ AIPA จะไปพิจารณาในรายละเอียดและจะนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในโอกาสต่อไป





1



1



ราคายางวันนี้ แจงราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ...  
 ลึก ทิมราคายางดอกหอม

18 ชม. · 🌐

(ฉบับเต็ม/กราฟ) รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตตึง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566

<http://rakayang.net/vip/view.php?idr=19638>

หรือคลิก>>> <http://www.rakayang.net/ebayRSSprice.php>



ปม.ยางรมควัน 7 สิงหาคม 2566

	ราคา	(+/-)	สแกน QR Code
สงขลา	45.22	-0.33	
สุราษฎร์	45.37	-0.23	
นครศรี	45.16	-0.39	

เทียบจากราคาก่อนหน้า [www.rakayang.net](http://www.rakayang.net)

👍 6



👁️ ใจ



💬 แสดงความคิดเห็น



📧 แชร์



เขียนความคิดเห็น...







1



1



ราคายางวันนี้ แจงราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ...  
 ลึก ทิ่มราคายางดอกทคอม

18 ชม. · 🌐

"ฉบับเต็ม/กราฟ" รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5  
 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566

<http://rakayang.net/vip/view.php?idr=19636>

รายละเอียดประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา ตล.  
 แผ่นดิบตลาดสงขลา 43.55 บาท/กก. ราคาตกลง -0.50บาท/กก. ปริมาณยาง  
 237 กก. <http://www.rakayang.net/ebayprice.php>



### ประมูลยางดิบ 7 สิงหาคม 2566

	ราคา	(+/-)	สแกนQR Code
สงขลา	43.55	-0.50	
สุราษฎร์ฯ	43.75	-0.31	
นครศรีฯ	43.45	-0.30	

เทียบจากราคาก่อนหน้า **SHFE 11940-65** หยวน

👍 4



ถูกใจ



แสดงความคิดเห็น



แชร์



เขียนความคิดเห็น...





**ราคายางวันนี้ แจงราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะ ลึก ทิ่มราคายางดอกคอม**

17 ชม. · 🌐

ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลโดยวิธีตกลงราคา ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดย การยางแห่งประเทศไทย <http://rakayang.net/vip/view.php?idr=19641>

**ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลโดยวิธีตกลงราคา ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2566 โดย การยางแห่งประเทศไทย**

สาขา	ราคา (บาท/ตัน.)	สัญญา (บาท/ตัน.)	ปริมาณ (ตัน.)	จำกัด (ตัน/ลด)	ติดตามได้ที่
สิงขรา	41.15	0.50	154,590	44,140	
สุราษฎร์	40.50	0.00	-	-	
นราธิวาส	40.50	0.00	-	-	

สรุป ... ยาง 1785, สัญญาครบทุกคู่ที่ 51.2(+0.2) บาท

**อ้างอิงจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา**

👍 1

ถูกใจ  แสดงความคิดเห็น  แชร์

เขียนความคิดเห็น...



## เกษตรกรก้าวหน้า

21 ชม. · 🌐



#โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างครอบคลุมทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง การจัดการพื้นที่เกษตร

จัดทำบัญชีครัวเรือน และสหกรณ์การเกษตร ภายใต้ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

●● คุณเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานตามโครงการพระราชดำริ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง

และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชสวนให้แก่เกษตรกรผ่านการจัดตั้งฐานเรียนรู้ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ

● ฐานเรียนรู้ดังกล่าวมีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสวนหลายชนิด โดยเฉพาะยางพารา พืชอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

เนื่องจากยางพาราเป็นพืชอายุยืนกว่า 20 ปี สามารถปลูกพืชชนิดอื่นแซมสวนได้ ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และไทยยังเป็นผู้ส่งออก และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วย

● สำหรับจังหวัดระยองถือเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของภาคตะวันออก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการศึกษาสายพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที่และให้ผลผลิตคุ้มค่า โดยได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

นับเป็นยางชั้น 1 อาทิ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM 600) และนำมาขยายผลจัดตั้งเป็น "จุดเรียนรู้ยางพารา" เพื่อเป็นแปลงสาธิต และฝึกทักษะแก่เกษตรกรที่สนใจ

โดยจัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย การกรีดยางพารา การผลิตยางพาราขำถุง แบบเพาะเมล็ด และติดตามในถุง การสร้างแปลงแม่พันธุ์กิ่งตายางพันธุ์ดี และการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

ตลอดจนมีการผลิตกิ่งพันธุ์ยางพาราคุณภาพในราคามาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ฯ จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบฟรี สำหรับนำไปต่อยอดอาชีพอีกด้วย

● ปัจจุบันมีเกษตรกรเกือบพันครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเป่าหมาย ได้แก่ อำเภอปลวกแดง บ้านค่าย นิคมพัฒนา และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดระยอง เดินทางเข้าเยี่ยมชม และรับความรู้จากศูนย์ฯ รวมทั้งนำพันธุ์ยางพาราไปเพาะขยาย สร้างเป็นแปลงแม่พันธุ์กิ่งตายางพารา และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในชุมชน และผู้ที่สนใจนำกิ่งพันธุ์ยางพาราชั้นดีไปเพาะปลูกด้วย

ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยสามารถสร้างรายได้หลังหักต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีละ 150,000 บาท/ปี/ไร่ และเกษตรกรรายใหญ่เฉลี่ยปีละ 1,400,000 บาท/ปี/ไร่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นฐาน กระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายผู้ผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราขำถุงขึ้น

เช่น กลุ่มผู้ผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราขำถุงดอกกราย มีสมาชิก 80 ราย สามารถ

🟢🟡 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้ยางพารา หรือติดต่อซื้อพันธุ์ยางพาราคุณภาพในราคาขอมเยาว์ได้ที่ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่ น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

📞 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-3802-7915 ในวันและเวลาราชการ

#เกษตรกรก้าวหน้า #แควงเกษตร #ยางพารา #ยางพาราระยอง #ศูนย์เรียนรู้ปลูกยางพารา #โครงการตามพระราชดำริ



👍🤔 14

👍 ถูกใจ    🗨️ แสดงความคิดเห็น    🔄 แชร์

👤 เขียนความคิดเห็น... [input fields]